

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

.....

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายวิจิต สุมลเวช	ประธานสภา อบต.
๒	นายลำจง ลาโพธิ์	รองประธานสภา อบต.
๓	นายศรีณยู คงสมจิตต์	สมาชิกสภา อบต. ม.๑
๔	นายชัย สุขเกษม	สมาชิกสภา อบต. ม.๑
๕	นายสุวิน ถิ่นวงษ์แดง	สมาชิกสภา อบต. ม.๒
๖	นายสุรชัย ปาลพันธ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๓
๗	นายหวัน บุญดี	สมาชิกสภา อบต. ม.๔
๘	นายจำนงค์ โพธิ์ศรีทอง	สมาชิกสภา อบต. ม.๔
๙	นางสีนวล ภูคองพันธ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๕
๑๐	นายสมชาย เจียมศรี	สมาชิกสภา อบต. ม.๕
๑๑	นายศิริชัย มาพันธ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๖
๑๒	นางสาวคัทลียา จันทรวะ	เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต.

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายขวัญชัย นิลธนกุล	นายก อบต.
๒	นายประไพ แก้วเมฆ	รองนายก อบต.
๓	นายจักรพงษ์ เอี่ยมน้อย	เลขาธิการนายก อบต.
๔	นางบุญชู สุนทรวิภาต	ที่ปรึกษานายก อบต.
๕	นางสาวรัชนก ศรีทองสุข	ครูโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
๖	นางสาวภคนัช ทรัพย์บำรุง	ครู กศน.ตำบล
๗	นายวีระธนา นาคพิทักษ์	นิติกรชำนาญการ
๘	นางนงลักษณ์ แก้วพิพัฒน์	ผช.นักวิชาการศึกษา
๙	นางสาวเบญจมาศ คงบุญ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๑๐	นางสาวเนตรชนก ทองเชื้อ	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๑	นายพนนัย เฉลิมนัย	นายช่างโยธาชำนาญงาน

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต.ดอนโพธิ์ทองมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวิจิต สุขมูลเวช ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑**  
**ประธาน** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
๑.อบต.ดอนโพธิ์ทอง ขอแจ้งแผนการดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดของวัน เวลาและสถานที่ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านทราบแล้ว ทั้งนี้ก่อนวันที่ดำเนินการทาง อบต.จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง
- ระเบียบวาระที่ ๒**  
**ประธาน** รับรองรายงานการประชุม  
ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีข้อความใดควรเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ อย่างเป็นเอกฉันท์
- ระเบียบวาระที่ ๓**  
**ประธาน** เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๔**  
**ประธาน** เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
๔.๑ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
- เลขานุการสภาฯ** ขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำเรียนในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม คือให้สภา อบต.กำหนดว่า ปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุม ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นั้นกำหนด ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ กำหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ประธาน

ตามที่เลขานุการสภาได้แจ้งให้ทุกท่านทราบถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ แล้วนั้น จึงขอปรึกษาในที่ประชุมทุกท่านเพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และกำหนดสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ สภาได้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ไปแล้ว

มติที่ประชุม

สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๕ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๔ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๔.๑ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๓

ประธาน

นิติกร

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด ด้วย อบต.ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถขยะในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านทราบแล้ว โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันประชุมพร้อมทั้งนำข้อมูลจากองค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้เคียงมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงข้อบัญญัติให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๓

เหตุผล

โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บ ขน และกำจัด สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป หลักเกณฑ์การขออนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงออกข้อบัญญัตินี้

ประธาน

ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๔๕” ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะขออนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”

ประธาน

ขอสอบถามในที่ประชุมว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่

นายก อบต.

ผมเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว

ประธาน

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธาน

เมื่อทุกท่านได้รับทราบแล้ว ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)

ประธาน

เมื่อทุกท่านได้ทราบรายละเอียดในร่างข้อบัญญัตินี้แล้ว ขอให้ที่ประชุมสภา พิจารณารับหลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑

ลำดับต่อไปเป็นการลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่ ถ้าสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายก็ให้อภิปรายก่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการแห่งร่างฉบับนี้ ขอเชิญ

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธาน

เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือเสนอความคิดเห็นอื่นใดอีก ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)

ประธาน

ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปตราสารหนี้ของ  
บริษัทส่วนตำบล เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๓ โดยขอชี้แจงระเบียบที่  
จะต้องดำเนินการในขั้นต่อไป ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ  
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕  
กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่  
ประชุมสภาท้องถิ่นจะขออนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสาม  
วาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ  
จำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา  
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ  
แปรรูปตราสารหนี้ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปตราสารหนี้  
รับทราบ

ที่ประชุม

ประธาน

ลำดับต่อไป เป็นการแปรรูปตราสารหนี้ในวาระที่ ๒ ผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปตราสารหนี้ ขอให้  
สมาชิกทุกท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการแปรรูปตราสารหนี้ได้แปรรูปตราสารหนี้ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ประธาน

มติที่ประชุม

ไม่มี

เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์ขอแปรรูปตราสารหนี้ใดอีก ผมขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป  
พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑  
เสียง(ประธาน)

ประธาน

วาระต่อไปคือการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๓  
ในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ จะไม่มีการอภิปราย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ กำหนดว่า การพิจารณาร่าง  
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะให้ลงมติให้มีการ  
อภิปราย ว่ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า  
จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

มติที่ประชุม

ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ในการให้ความ  
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๓  
ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการมูลฝอย  
ทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
(ประธาน)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน  
ในพื้นที่ตำบลคอนโพธิ์ทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประธาน

นักวิชาการศึกษา

ขอเชิญกองการศึกษาฯชี้แจงรายละเอียด

ตามที่ อบต.ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและ  
การให้ความช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ตำบลคอนโพธิ์ทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  
และได้ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันไปแล้วนั้น ตอนนี้มีผู้สนใจส่งใบสมัครเข้ามาเรื่อยๆ  
วันสุดท้ายของวันรับใบสมัครคือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓เท่านั้น ส่วนการออกไป  
ไปตรวจข้อมูลของนักเรียนแต่ละรายนั้น ทาง อบต.จะแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้ง  
รับทราบ

ที่ประชุม

นายก อบต.

ด้วย อบต.ได้รับแจ้งจากอำเภอเรื่องการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ดำเนินการ  
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากในท้องถิ่น เพื่อทำการขยายพันธุ์ ทั้งนี้ อบต.ได้จัดประชุม  
ประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง ๖ หมู่ โดยประชาชนแต่ละหมู่ได้เสนอต้นไม้ที่ต้องการอนุรักษ์ ดังนี้

หมู่ที่ ๑ ต้นหมากเฒ่า

หมู่ที่ ๒ ต้นกุ่ม

หมู่ที่ ๓ ต้นทองกวาว

หมู่ที่ ๔ ต้นมะเกลือ

หมู่ที่ ๕ ต้นกุ่ม

หมู่ที่ ๖ ต้นลาน

ทั้งนี้ ต้องให้สภาฯพิจารณาเลือกต้นไม้ชนิดใดในการขยายพันธุ์ เนื่องจากในการขยายพันธุ์  
ต้นไม้แต่ละชนิดยากหรือง่ายนั้นทาง อบต.ไม่ทราบ จึงขอเสนอเข้าระเบียบในการประชุม  
ครั้งต่อไป เพื่อที่จะได้ให้สภาฯพิจารณา โดย อบต.จะเชิญเกษตรกรตำบลเข้ามาชี้แจงการ  
ขยายพันธุ์ไม้ต่อไป

ที่ประชุม

ประธาน

รับทราบ

มีท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่...เมื่อไม่มีประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ

คัทลียา จันทรวะช

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวคัทลียา จันทรวะช)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนโพธิ์ทอง

ลงชื่อ

วิจิต สุมลเวช

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวิจิต สุมลเวช)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนโพธิ์ทอง